

ททท. กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย สานต่อโครงการ “ไปเหียนหัวเหอ” วิวาห์หวานชาวไต้หวันกว่า 33 คู่ ณ อัมพวา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ “ครองรักกันนาน 100 ปี - ไปเหียนหัวเหอ” จัดงานสมรสหมู่ให้แก่ชาวไต้หวันเป็นครั้งที่ 3 ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ ประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยหลังประสบความสำเร็จในการจัดงานที่เชียงใหม่และสมุย ตั้งเป้าคู่สมรสร่วมงานทั้งโครงการรวม 100 คู่พร้อมขยายผลนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการแต่งงานและอันนินมูน



นางสาวพลิชฐ์ดา อินทร์พันธ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานไทเป กล่าวว่า ททท.ไทเป มีแผนจะประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยว สำหรับการแต่งงานและอันนินมูน เนื่องจากสินค้าและการท่องเที่ยวของไทยมีเอกลักษณ์ น่าสนใจ และสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง คนไต้หวันชอบเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและชอบคนไทยที่เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี โดยในแต่ละปีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเดินทางมาเมืองไทย จำนวนเฉลี่ยประมาณ 380,000 คน และส่งผลให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านบาท ประกอบกับในปัจจุบันชาวไต้หวันมีกระแสนิยมจัดงานแต่งงานและอันนินมูนในต่างประเทศ ดังนั้น ททท.ไทเป จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้แก่ชาวไต้หวัน ด้วยการจัดโครงการสมรสหมู่ในชื่อว่า “ไปเหียนหัวเหอ” ซึ่งเป็นสำนวนจีนมีความหมายว่า “ครองรักกันนานนับ 100 ปี”

[nggallery id=18]

“หลังจากที่ ททท.ไทเป ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานสมรสหมู่แบบบ๊ะป๋าที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี 2552 - 2553 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานชาวไต้หวัน ในปีนี้จึงมีแผนจะขยายการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านแต่งงานและอันนินมูนให้กระจายออกไปทั่วทุกภาค โดยกำหนดจัดงานขึ้น 3 ครั้ง มีเป้าหมายคู่สมรสเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คู่ เพื่อให้สอดคล้องกับสำนวนจีน “ไปเหียนหัวเหอ” (ครองรักกันนาน 100 ปี) โดยครั้งแรกได้จัดงานในรูปแบบการแต่งงานแบบล้านนา ณ บ้านม่อนฝ้าย จังหวัดเชียงใหม่ มีคู่แต่งงานและอันนินมูนเข้าร่วม 62 คู่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เกาะสมุย โดยถือเป็นตัวแทนการแต่งงานแบบ

ภาคใต้ มีคู่สมรสเข้าร่วมจำนวน 15 คู่ ส่วนในครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการปิดท้ายโครงการ เป็นการจัดงานสมรสแบบ ประเพณีไทยภาคกลาง โดยได้จัดขึ้น ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวพิชชฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาเหตุที่เราเลือกอัมพวาเป็นสถานที่จัดงานปิดท้าย เนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่คน ใต้หวันรู้จักเป็นอย่างดีในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาและเรามีแผนที่จะขยายทัวร์เส้นทางกรุงเทพฯ-อัมพวา-หัวหินด้วย โดย จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้โครงการสมรสหมู่ “ไปเหนียนห่าวเหอ ณ อัมพวา” ประสบความสำเร็จด้วยดี มีคู่รักชาวใต้หวันจองมือมาร่วมวิวาห์เป็นจำนวนถึง 33 คู่ ซึ่งส่งผลให้ยอดรวมจำนวนคู่สมรสที่เข้าร่วมโครงการบรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และที่น่าประทับใจคือมีคู่สมรสสูงอายุที่ต้องการจัดงานวิวาห์รอบ 2 ในรูปแบบประเพณีไทย เดินทางพร้อมครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งรายได้ที่ได้จากการจัดงานโครงการในครั้งนี้ก็ยังเป็นที่น่า พึงพอใจโดยสามารถทำรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนเงินกว่า 4 ล้านบาท”

ในการจัดงานสมรสหมู่ที่ อ. อัมพวา เป็นการดำเนินการแบบประเพณีไทยภาคกลางทั้งหมด ซึ่งเป็นครั้งแรกในรูปแบบ พิธีการแต่งงานแบบประเพณีไทยภาคกลางของชาวใต้หวัน โดยได้รับเกียรติจาก

นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษา 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ พ.อ.อ.ปัญญา

สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานของงาน โดยพิธีเริ่มจากไฮไลท์ของงาน คือการแห่ ขบวนขันหมากทางน้ำโดยใช้เรือ 5 ลำ ประกอบด้วยกลองยาว 1 ลำ ขันหมาก 2 ลำ และคณะเจ้าบ่าว 2 ลำ นำโดย เจ้าแก้วฝ่ายชาย (นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์) ส่วนเจ้าสาวจะอยู่ที่บ้านอัมพวารีสอร์ท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสงครามเป็นเจ้าแก้วเจ้าสาว รอต้อนรับคณะเจ้าบ่าว จากนั้นเจ้าบ่าวได้มอบพวงมาลัยคล้องมือให้แก่เจ้าสาว ของตน(ตามเป็นประเพณีดั้งเดิมของอัมพวา) หลังจากนั้นก็เป็นพิธีถวายสังฆทาน และรับน้ำพุทธรมนต์พร้อม คำอวยพรจากพระสงฆ์ ผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่ายกล่าวอวยพร และคู่บ่าวสาวร่วมพิธีรดน้ำสังข์



ด้าน เดวิด และ แอนนิต้า หวาง คู่สมรสชาวใหม่ปลามันจากใต้หวัน ย้อนความหลังที่มาความรักให้ฟังว่า พวกเขาพบ กันครั้งแรกผ่านการแนะนำจากเพื่อนของฝ่ายหญิงเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เดวิดกล่าวว่า

แอนนิต้าทำให้เขารู้จักคำว่ารักแรกพบ หลังจากคบหาดูใจกันมาได้ 3 ปี เดวิดจึงขอเธอแต่งงาน แอนนิต้าเล่าให้ฟัง ต่อว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเลือกมาฉลองสมรสและฮันนีมูนที่เมืองไทย เนื่องจากเธอมีความประทับใจจากภาพงาน แต่งงานของเพื่อนสนิทของเธอได้เข้าร่วมโครงการสมรสหมู่ที่เชียงใหม่ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ประกอบกับที่เธอชื่นชอบ อาหารไทยเป็นทุนเดิม จึงทำให้เธอตัดสินใจชักชวนเดวิดเข้าร่วมโครงการสมรสหมู่ที่อัมพวา และหลังจากเสร็จสิ้น พิธี พวกเขาบอกว่าพวกเขาตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาร่วมงาน ด้วยประเพณีไทยที่งดงาม และการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากคณะจัดงาน เดวิดทิ้งท้ายว่าเมืองไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าไปเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล พวกเขาจึงตัดสินใจว่าเมื่อถึงวันครบรอบแต่งงาน จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน



สำหรับอีกคู่ เชี่ยว จง โปว และภรรยา - หวง หวัน ที่ลูกสาวสามใบเถาจัดทริปแทนคุณพ่อแม่ เชี่ยว หย่า เหวิน, เชี่ยว หย่า ฉี และเชียว เร่ย เจิน สามสาวพี่น้องตั้งใจเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อทัวร์เที่ยวไทยให้กับคุณพ่อคุณแม่ในโอกาสวันครบรอบแต่งงานครบ 40 ปีของพวกเขา เพื่อตอบแทนคุณที่พวกเขาเลี้ยงดูพวกเขาเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังถือโอกาสมาท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมกันทั้งครอบครัว เชี่ยว จง โปว กล่าวว่า รู้สึกประทับใจมากที่สุดที่ได้มีโอกาสใส่ชุดไทย ได้ร่วมขบวนแห่ขันหมากทางเรือ และผ่านพิธีสมรสรอบ 2 ตามพิธีการแบบไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับพรจากพระสงฆ์ถือว่าเป็นมงคลแก่ตัวเขาและครอบครัวเป็นอย่างมาก

นอกจากกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่งงานและอันนินมูน จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ดีไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังเป็นการโชว์ศักยภาพและความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว และยังเป็นการปูทางสำหรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งจะฝังรากลึกความรู้สึกดีๆ แก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง